



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่งนิติกร

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งนิติกร ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนิติกร สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม นั้น

บัดนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนิติกร ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัว เข้ารับการประเมิน	ลำดับที่ผู้ผ่านการเลือกสรร ในบัญชีเดิม	ชื่อ - สกุล
ลำดับที่ ๑	๐๖	๑๘	นาย ดิลก เฉลยทรัพย์
ลำดับที่ ๒	๐๔	๒๑	นางสาว รัชฉัตร บุญรัตน์
ลำดับที่ ๓	๐๒	๒๐	นาย ฮาซิมิ โอมถิ
ลำดับที่ ๔	๐๓	๒๓	นางสาว พาริดา เรืองจาบ
ลำดับที่ ๕	๐๕	๑๙	นางสาว เกศกนก เทพหนู
ลำดับที่ ๖	๐๑	๑๖	นายวิวัชร ไชยหาญ

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนิติกร ได้ทราบว่า

๑. บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งนิติกร ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ในตำแหน่งนิติกร ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ยังไม่หมดอายุ หรือยังไม่ถูกยกเลิก

๒. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งนิติกรนี้ หากสละสิทธิการจัดจ้างในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนิติกร ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะไม่ถือว่าสละสิทธิการจัดจ้างในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรได้ในตำแหน่งนิติกร ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งดังกล่าว คือ

๓.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

๓.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด

๓.๓ ผู้ที่มีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลาที่สำนักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด

๓.๔ ผู้นั้นได้แจ้งความจำเป็นเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่า จะรับการจัดจ้างในตำแหน่งนิติกร
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือรับการจัดจ้างในตำแหน่งนิติกร ของสำนักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือในตำแหน่งอื่นๆ ของการสอบครั้งเดียวกันกับตำแหน่งนิติกร
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

อนึ่ง ให้ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปลำดับที่ ๑ - ๒ ไปรายงานตัว
ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ อาคารกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนำใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรค
ที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๑ ฉบับ มายื่นในวันดังกล่าว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายอดิศร นุชดำรงค์)

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม